



## Trước khi giã từ Mông Cổ, ĐTC khánh thành “Nhà Tình Thương”

Thanh Quảng sdb

Cơ sở “Nhà Tình thương” ở Ulaanbaatar, được Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép hôm thứ Hai trước khi giã từ Mông Cổ, để với phép lành của Đức Thánh Cha, “Giáo hội Mông Cổ mong muốn tiếp tục khát vọng và tình yêu của ĐTC dành cho người nghèo”.

(Tin Vatican - Linda Bordoni và Salvatore Cernuzio – Ulaanbaatar)

Dự án “Ngôi nhà của lòng thương xót” sẽ là một tổ ấm - không phải là một ngôi nhà - mà là một mái nhà thực sự cho những ai không vô gia cư tìm được mái ấm và một bữa ăn nóng, không chỉ một phòng tắm tiện nghi có nước nóng và một nơi giặt giũ, mà còn một “gia đình” yêu thương và giúp họ đứng lên và tới tới.



*Đức Thánh Cha khánh thành ‘Nhà Tình Thương’ ở Mông Cổ, nhấn mạnh tình yêu vị tha*

## **'Mở cửa cho mọi người'**

Phát biểu trước báo chí Vatican có mặt tại Trung tâm do Công giáo Ulaanbaatar điều hành dành cho người vô gia cư, nạn nhân của bạo lực gia đình và bất kỳ ai gặp khó khăn, giám đốc Trung tâm “Nhà Tình Thương”, Thầy Andrew Trần Phương SDB giải thích rằng những tháng mùa đông ở đây đặc biệt khắc nghiệt và đối với những người sống ở đây, trên đường phố, hoặc những người buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ, các nhà truyền giáo Công giáo luôn hiện diện: “Chúng tôi chào đón mọi người, tùy theo khả năng và nhu cầu của người dân”.

Thầy cho biết một số người trong số họ rất nghèo, những người khác đã xa cách gia đình vì những đổ vỡ trong quá khứ, nghiện rượu và bạo lực gia đình.

“Chúng tôi cố gắng rộng mở chào đón tất cả; chúng tôi cố gắng đưa họ trở lại với xã hội, đặc biệt là người già, trẻ em và phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình”. Thầy cũng cho hay: “Chúng tôi cố gắng giúp đỡ những người nghiện rượu, mang lại cho họ sức mạnh để giúp họ vượt qua cơn nghiện, làm nô lệ cho rượu chè để có thể quay trở lại hòa mình vào xã hội”.

Thầy nói thêm, các nhà truyền giáo cũng có mặt ở đây để giúp đỡ những người bị mất giấy tờ tùy thân và không thể tiếp cận hệ thống y tế công cộng để họ có thể đăng ký lại và hy vọng bắt đầu xây dựng lại cuộc sống bình thường.

Nhà Tình Thương tuy nhỏ nhưng Thầy Andrew Phương cho biết các nhà truyền giáo sẽ cố gắng chào đón tất cả mọi người. Tất nhiên, thầy cho biết “điều đó phụ thuộc vào tình hình tài chính của chúng tôi vì đây là công việc từ thiện 100%. Nếu chúng tôi có nhiều quỹ hơn, chúng tôi sẽ phục vụ nhiều hơn!”

## **‘Việc Đức Thánh Cha Phanxicô hiện diện ở đây hôm nay có ý nghĩa gì?’ một nhà báo hỏi thầy.**

Thầy Andrew trả lời rằng Đức Giáo hoàng có mặt ở đây vì tình yêu và sự quan tâm của ngài đối với người nghèo. Thầy nói: “Thật là ý nghĩa đối với ĐTC khi ngài làm phép cho ngôi nhà, chúc lành cho dự án. Với sự chúc lành của ĐTC, chúng tôi tiếp tục ý muốn của ngài và tình yêu của ngài dành cho người nghèo”.



### Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép Nhà Tình Thương

#### **Nhà tình thương**

Nhà Lòng Thương Xót, được khánh thành vào Thứ Hai, ngày 4 tháng 9, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã tích cực cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ người nghèo.

Trung tâm nằm trong một khu phức hợp có trường học bị bỏ hoang, ngôi trường thuộc về Nữ tử Bác ái Thánh Phaolô nằm ngay ở trung tâm Ulaanbaatar.

Trung tâm được thành lập nhờ sáng kiến của Giáo hội địa phương và Đức Hồng Y Giorgio Marengo, cai quản Tông tòa Ulaanbaatar và nhờ sự hỗ trợ của Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng Úc châu tài trợ.

Tòa nhà ba tầng, cộng với tầng hầm, có các phòng riêng và một hội trường nơi những người khách vắng lai có thể qui tụ, sống chung trong tình huynh đệ và chia sẻ. Tòa nhà đã được chuyển đổi thành nơi ở tạm thời cho người nghèo và được trang bị một phòng khám để đáp ứng nhu cầu của người vô gia cư và nạn nhân của bạo lực gia đình. Nó cũng được thiết kế để làm nơi trú ẩn tạm thời cho những người di cư đến thành phố và cần sự hỗ trợ ban đầu.

Các nhà điều hành Nhà Tình Thương hợp tác chặt chẽ với các cơ quan y tế, cảnh sát địa phương và nhân viên xã hội trong miền.